

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1840 /UBND-CA
V/v tăng cường thực hiện chỉ thị số 10
của Chủ tịch UBND thị xã về cấp CCCD

Hương Trà, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã, phường.

Trong thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng cơ sở phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Công an thị xã, đồng thời, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng Công an thị xã thực hiện tốt Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn thị xã. Tính đến thời điểm hiện nay, Công an thị xã đã thu nhận được 63.740 hồ sơ cấp CCCD, đạt 68,8% chỉ tiêu của Công an tỉnh giao.

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND thị xã và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện **“Chiến dịch”** cấp CCCD trên địa bàn thị xã trong giai đoạn **“khó”** sắp đến, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD được Công an tỉnh giao, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. UBND các xã, phường nơi Tổ cấp CCCD lưu động của Công an thị xã đến cấp CCCD tiếp tục bảo đảm các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện nước, ánh sáng và các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19,...) và phân công lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, huy động học sinh,... hỗ trợ lực lượng Công an thị xã cấp CCCD.

Tiếp tục thông qua hệ thống loa phát thanh xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền, thông báo kịp thời lịch cấp CCCD của các Tổ lưu động để người dân đến làm CCCD, khuyến cáo bà con nhân dân khi đi cấp CCCD phải chấp hành nghiêm túc Nguyên tắc 5K, nhất là khẩu trang và giữ khoảng cách; tuyên truyền về việc người dân có thể đăng ký thời gian cấp CCCD thông qua phần mềm Huế - S (nếu có điều kiện) nhằm tạo thuận lợi cho người dân và các Tổ cấp CCCD.

2. Hiện nay, phần mềm cấp CCCD chưa cập nhật, bổ sung việc thay đổi địa giới hành chính đối với 06 xã, phường dự kiến được sáp nhập vào thành phố Huế sau ngày 01/7/2021 và yêu cầu đặt ra của UBND tỉnh là tất cả người dân phải được cấp mã định danh cá nhân trong đợt này. Vì vậy, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của 06 xã, phường

dự kiến sẽ sáp nhập vào thành phố Huế phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 10 của UBND thị xã về cấp CCCD, khắc phục ngay tư tưởng, quan điểm “chờ vào thành phố Huế rồi mới tiếp tục cấp CCCD”.

3. Giao Trưởng Công an thị xã theo dõi, đánh giá, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã phê bình, kiểm điểm đối với những xã, phường thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 10 của UBND thị xã về cấp CCCD; chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã, Chủ tịch UBND thị xã về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các điểm cấp CCCD.

Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- CT, các Phó CT UBND thị xã;
- UBND xã, phường;
- Công an xã, phường;
- Lưu: TH, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**